

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน โพสต์ทูเดย์ new)108 เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท. ช่อง 9, NBT	<b>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมกรม.มีมติอนุมัติในหลักการของหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งทำให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้โรงพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชน ภายใน 72 ชั่วโมง จากนั้นจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลภาครัฐขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม พร้อมรับตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยหลังจากนี้ สธ.จะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวดังกล่าวไปปรับแก้เล็กน้อยก่อนประกาศใช้ คาดว่าจะเริ่มได้ก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยจะจัดแถลงข่าวในวันที่ 31 มี.ค.
มติชน เว็บไซต์ไทย โพสต์ เดอะเนชั่น ผู้จัดการออนไลน์	<b>คลิปรุนแรง สสส.</b> -เสนอข่าว หลังจากภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ลดอุบัติเหตุของสสส. ชุด "สงกรานต์สุดท้าย" ที่ได้เผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม และเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ถึงเนื้อหาที่สื่อไปในทางรุนแรงนั้น นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มงานที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โดยหลักวิชาการ การนำเสนอวิธีการฆ่าตัวตายจะมีผลมากกับคนกลุ่มล่อแหลม อาจจะเป็นการชักชวนว่าฆ่าตัวตายคือทางออก ดังนั้นต้องระมัดระวังให้มาก คาดว่า สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วถอดออก วันเดียวกัน ในเพจเฟซบุ๊ก "Social Marketing Thaihealth" ซึ่งเป็นฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อภาพสื่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ลดอุบัติเหตุ ชุด "สงกรานต์สุดท้าย" ว่า ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. ขออ้อมรับทุกความคิดเห็นและพร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการดำเนินงานต่อไป ขณะนี้ สสส.และทีมงานผู้ผลิตได้ถอดวิดีโอดังกล่าวออกจากสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง
มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพ ธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	<b>ร่าง พ.ร.บ.โคดมิลค์</b> -เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการสัมมนาสื่อมวลชน "การเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารตามวัยทารกและเด็กเล็กสำหรับสื่อมวลชน..." ว่า ที่ผ่านมารกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายได้เดินหน้า พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.. หรือ พ.ร.บ.โคดมิลค์ (Code milk) ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ได้ควบคุมการจำหน่ายหรือปิดกั้นธุรกิจ แต่เป็นการปกป้องแม่และเด็กทารกให้ได้รับอาหารที่เหมาะสม มุ่งเน้นการห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดยห้ามโฆษณาอาหารทารกถึง 1 ปี เพราะกลุ่มนี้ต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนจากนมแม่ ส่วนกลุ่มเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี ห้ามโฆษณาโดยใช้ข้อความเกี่ยวกับทารก หรือระบุว่าจะเลี้ยงทารกได้ และหากไม่มีฉลากติดให้ชัดเจนจะมีความผิด โดยจะมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 1 แสนบาท แต่หากมีการส่งเสริมการขายจะมีโทษปรับตั้งแต่ 1-3 แสนบาท เป็นต้น ผศ.ปาริณา ศรีวินิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ต้องมีพ.ร.บ.โคดมิลค์ เนื่องจากบริษัทนมล้มเหลวในการใช้จริยธรรมควบคุมการทำธุรกิจ ทำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจผิดว่านมผงดีกว่า หรือมีประโยชน์เทียบเท่านมแม่ และยังมีประเด็นอื่นที่ต้องผลักดันด้วย อาทิ การส่งเสริมเรื่องสถานที่ให้นมแม่ในที่ทำงาน ซึ่งมีหลายบริษัทไม่เข้าใจ และมีแม่ 3-4 รายถูกให้ออกจากงานเนื่องจากใช้เวลาวันละ 20-30 นาทีบีบนมเพื่อเก็บไว้ให้ลูก มูลนิธิฯ จึงพยายามหารือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการต่างๆ ด้วย

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมการการสาธารณสุข สนช. ในฐานะประธานคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม สนช.แล้ว รอราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นความกล้าหาญของนายคา ที่ต้องการปกป้องเยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ ได้กำหนดห้ามแบ่งซองขาย ทำให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ยากขึ้น เชื่อว่าจะป้องกันเยาวชนที่เป็นนักสูบหน้าใหม่ได้ถึงปีละ 2 แสนคน รวมทั้งเพิ่มอายุเด็กจากห้ามเด็กอายุ 18 ปี เป็น 20 ปีบริบูรณ์ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะสามารถลดนักสูบหน้าใหม่ได้ในระยะยาว และเป็นหน้าที่ของ สส. และ สสส.หาวิธีทำให้คนไทยสูบบุหรี่น้อยลงและมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค รวมทั้งต้องมีมาตรการด้านอื่นๆ ออกมารองรับด้วย ในอนาคต หากกฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถลดจำนวนการสูบบุหรี่ลงได้ รัฐบาลและ สนช.ก็ต้องหาวิธีการอื่นๆ ต่อไป</p>
มติชน	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (สสท.) แฉลงข่าวเรื่อง “ร่างกฎหมายใหม่เปิดทางให้มีการแปรรูปโรงงานยาสูบ นำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย” ว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ... ยกฐานะโรงงานยาสูบจากรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สะดวกต่อการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งมีข้อกังวลว่าอาจจะเปิดช่องให้มีการจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน ที่เปิดช่องให้อุตสาหกรรมยาสูบต่างชาติสามารถเข้ามาผลิตบุหรี่ในประเทศไทยได้ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นๆ ได้ด้วย เนื่องจากระบุว่าให้มีการจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทมหาชนที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการ ยสท. โดยต่างตัวสามารถเข้ามาถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และสุขภาพของคนไทย จึงเสนอไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้พิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา</p>
สยามรัฐ ทีวีช่อง 3	<p><b>แนะนำนักท่องเที่ยวเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. กล่าวว่า ชาวไทยนิยมไปเที่ยวต่างประเทศปีละกว่า 3 ล้านคน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 55 มักเกิดปัญหาสุขภาพ และร้อยละ 8 มีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องพบแพทย์ ที่น่าเป็นห่วงคือ 1 ใน 100,000 คน เสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้น ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง ผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องเตรียมยาประจำตัวและเอกสารทางการแพทย์ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยเสมอ หากมีอาการไม่สบายควรงดเดินทาง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองแก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองแก จ.อุบลราชธานี เครือข่ายโรงพยาบาล 50 พรรษาชาวลองกรณ ช่วยลดเวลารอคอย ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนได้ถึงร้อยละ 25 เตรียมขยายเพิ่มอีก 472 ทีม ในปี 2560 ในเขตเมืองและชนบท ถือเป็นคลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกของ จ.อุบลราชธานี ผ่านขั้นตอนการพัฒนาให้เป็น รพ.สต.ติดดาว มีทีมหมอครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ และแพทย์ที่ผ่านการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นผู้ร่วมให้บริการและให้คำปรึกษาอยู่ประจำ 3 ทีม ครอบคลุมรพ.สต. 7 แห่ง ดูแลประชากร 35,492 คน</p>
ทีวีช่อง Thai PBS	<p><b>นวัตกรรมเพื่อคนพิการ กรมการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ผอ.สถาบันสิรินธรฯ ร่วมแถลงข่าว “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ” ว่า จากข้อมูลคนพิการในประเทศไทย ปี 2558 ของพม. พบว่า กลุ่มคนพิการวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความพิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด สถาบันฯ จึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น หุ่นยนต์ฝึกเดิน (โลโคแมต) ช่วยฝึกทรงตัวการเดินให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดิน โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บสันหลัง ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ และผู้ป่วยพาร์กินสัน</p>
สำนักข่าวไทย	<p><b>กรมอนามัยแนะออกกำลังกายไม่หักโหม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอของเทรนเนอร์ชาวอินเดีย ฝึกทำออกกำลังกายโดยใช้เครื่องบริหารกล้ามเนื้อผิดพลาด ทำให้หัวเข่าลื่นผิดท่า ขารับน้ำหนักไม่ไหว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แผ่นเหล็กใหญ่ น้ำหนักรวมกว่า 900 ปอนด์ หล่นทับกระดุกหัก ว่า ผู้ที่นิยมออกกำลังกายตามฟิตเนส ควรประเมินความพร้อมของร่างกายทุกครั้ง ไม่หักโหมจนเกินไป และควรอยู่ภายใต้การควบคุมของเทรนเนอร์ที่มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องออกกำลังกาย ใช้เครื่องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้มาใช้บริการ
ไทยโพสต์	<p><b>สปสช.หนุนนโยบายทีมหมอครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรีดา เต๋ออารักษ์ ผู้อำนวยการสปสช. เขต7 ขอนแก่น กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการดำเนินงานปี 2560 มีแผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทุกอำเภอเมือง และในปี 2565 จะต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทุกเขตเทศบาล โดยพัฒนาทีมหมอครอบครัว 1 ทีมดูแลประชาชน 10,000 คน เพื่อร่วมสร้างเสริมสุขภาพถึงครัวเรือน เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพจากชุมชนสู่คลินิก หมอครอบครัวและโรงพยาบาลแม่ข่าย หากมีทีมหมอครอบครัวครอบคลุมทุกพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่า จะทำให้ลดการใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินแบบไม่เหมาะสม ลดผู้ป่วยติดเตียง ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วย</p>
เดลินิวส์	<p><b>กฏัลยกรรม ความงามในไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า ตามที่แพทยสภาได้ตั้งคณะกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการเสริมสวยและการโฆษณา ตั้งแต่ปี 2558 และได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์เสริมสวย ประกอบด้วย 1.ประเภทของหัตถการ 2.รายละเอียดของแต่ละหัตถการ 3.คุณสมบัติของแพทย์รวมถึงสถานที่ที่จะทำหัตถการแต่ละประเภท และ 4.เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากราชวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งกลับมาภายในเดือน เม.ย. 2560 จากนั้นจะทำประชาพิจารณ์จากทุกภาคส่วน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาต่อไป</p> <p>การแพทย์ด้านเสริมความงาม ส่วนใหญ่เป็นการบริการในภาคเอกชนซึ่งมีฟ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานด้านการให้บริการอยู่แล้ว โดยมีการเพิ่มโทษด้านการโฆษณาให้มีโทษจำคุกด้วย ดังนั้น การโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา เช่น โฉววดเกินจริง ขัดต่อศีลธรรมอันดีทำให้ประชาชนคาดหวังเกิน จริง ฯลฯ น่าจะลดลง</p>
ข่าวสด	<p><b>ความคืบหน้าสาวป่วยที่เกาหลี</b></p> <p>-เสนอข่าว แพทย์เกาหลีระบุว่าอาการน้องมินดีขึ้น แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ ขอให้ฟื้นได้สติก่อนจึงจะส่งตัวกลับมารักษาที่ไทย ด้านกระทรวงต่างประเทศเตือนคนไทยไปต่างประเทศควรซื้อประกันสุขภาพ ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมกาฬสินธุ์เผยเงินบริจาคได้แล้ว 7.3 หมื่น</p>
ข่าวสด	<p><b>มาตรการลดอุบัติเหตุสงกรานต์</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และกำหนดจัดงานแอลกอฮอล์ในวันี่ 5 เม.ย.นี้ เวลา 09.00-12.00 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยกทม.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) และกรมควบคุมโรค เพื่อแสดงความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมจัดเสวนา "มุมมองการแก้ปัญหาเมาแล้วขับและการจัดการปัญหาที่มีประสิทธิภาพ" ฯลฯ</p>
เดลินิวส์	<p><b>ธาราบำบัด รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ</b></p> <p>-เสนอสรุป รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรารามเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้นแบบการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัดในน้ำหรือธาราบำบัดหลักสูตรนานาชาติ ที่กรมการแพทย์สนับสนุนและมีการจัดอบรมสำหรับนักกายภาพบำบัด ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ สภากายภาพบำบัด โดยพัฒนารูปแบบการรักษาและใช้นวัตกรรมในการคัดกรองและฟื้นฟูอาการที่เกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน การป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และการป้องกันการพลัดตกหกล้ม โดยการนำธาราบำบัด หรือการบำบัดในสระน้ำ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>โรคเก็บสะสมของ</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.อภิชาติ จริยวิลาศ จิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการเก็บสะสมของโดยไม่ยอมทิ้งแม้แต่ของที่ใช้งานไม่ได้จนรกเต็มบ้านเข้าข่ายเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า Hoarding Disorder หรือโรคเก็บสะสมของ ซึ่งถูกเพิ่มในเกณฑ์วินิจฉัยโรคทางจิตเวช (DSM V) เมื่อปี 2556 พบได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงสูงวัย อาการต่างจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นักสะสมทั่วไป ที่สะสมของเพียงแค่ 1-2 ชนิด และเป็นของที่มีคุณค่าทางใจหรือของหายาก เก็บอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม สะอาดตา สาเหตุของโรคเชื่อว่า มีการหลังสารเคมีในสมองที่คิดว่าต้องสะสมของไว้เพราะเชื่อว่าอาจจะมีราคาในอนาคต หรือวันข้างหน้าอาจจะต้องใช้ คนที่มีปัญหาติดยึดกับสิ่งของมักเป็นคนอ่อนไหว เฉลียวฉลาด สร้างสรรค์ และใจดี ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับปัญหาความเครียด โรคซึมเศร้า และอาการเรียกร้องความสนใจ จะทำให้กลายเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ การรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ การสอนการตัดสินใจในการเก็บหรือทิ้งของ การจัดกลุ่มทำพฤติกรรมบำบัด และสอนวิธีการเก็บของที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงฝึกให้ทนได้กับการทิ้งสักปีละครั้ง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>คลินิกหมอครอบครัว จ.เลย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวรรธ ก่อวิริยกุล นพ.สสจ.เลย เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) โดยพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และรพ.สต.ใกล้เคียงรวมเป็นคลินิกหมอครอบครัวรพ.เลยสาขากุดป่อง ประกอบด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกุดป่อง, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขศาลา และรพ.สต.เพชรเจริญ, รพ.สต.น้ำภู และ รพ.สต.ก้างปลา</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>มอบรางวัล อสม.ดีเด่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู มอบเงินและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติอสม.ดีเด่น เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่นในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และให้อสม.ได้ร่วมตระหนักถึงบทบาทและเกิดภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่ร่วมดำเนินการมาตลอดปีที่ผ่านมา</p>
<p>เว็บ กระจุก</p>	<p><b>เด็กจมน้ำในสวนน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว เด็กชายกวิน อายุ 4 ขวบ พลัดจมน้ำขณะลงเล่นสวนน้ำที่มีลักษณะคล้ายบ้านลมที่สร้างขึ้นชั่วคราว ในพื้นที่ ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี พ่อแม่รีบนำตัวเด็กส่ง รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ในอาการหมดสติ ทีมกู้ชีพต้องทำ CPR แต่เด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้งนี้ สวนน้ำดังกล่าวเพิ่งตั้งได้ประมาณเดือนเศษ แต่ยังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า มติชนออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>ล้าสักอาหารเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว สก.เมืองอุทัยธานี รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตที่บ้านเลขที่ 8 ถ.มหาราช ต.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี พบศพนาย ศิลปะชัย สระทองหมาย อายุ 55 ปี บนที่นอนพบเศษอาหารอาเจียน ข้างตัวพบขวดเหล้าแดงยา จากการชันสูตรศพ คาดสาเหตุการตายน่าจะเกิดจากการล้าสักอาหารเวลานอน ทำให้เสียชีวิต</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>กัมพูชาสั่งห้ามส่งออกนมแม่</b></p> <p>-เสนอข่าว ทางการกัมพูชาสั่งห้ามการจำหน่ายและส่งออกนมแม่ไปยังสหรัฐฯ แล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาได้ส่งจดหมายไปยังสำนักข่าวต่างๆ ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ทันที เพื่อป้องกันการซื้อขายและส่งออกนมแม่จากกัมพูชา และระบุว่า ถึงแม้กัมพูชาจะยากจน และชีวิตยากลำบาก แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นที่ต้องรีดนมแม่ขาย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>WHO เตือนการระบาดของโรคหัดทั่วยุโรป</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคหัดครั้งใหญ่ในหลายประเทศที่การฉีดวัคซีนป้องกันลดลง หรือไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย หลังพบผู้ป่วยแล้วกว่า 500 คน ทั่วยุโรป เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โรมาเนีย โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และยูเครน โดยที่อิตาลีและโรมาเนียเกิดการระบาดหนักที่สุด</p> <p>นางซูซานนา จาคับ ผอ.องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคยุโรป ออกแถลงการณ์ ว่า ขอให้ทุกประเทศเร่งดำเนินการมาตรการเพื่อยุติการแพร่เชื้อภายในพรมแดน ส่วนประเทศที่บรรลุผลในการป้องกันโรคก็ขอให้รักษามาตรฐานไว้ และคงอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันในระดับสูงต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>เนื้อวัวบราซิล</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการสาธารณสุขสหภาพยุโรป (อียู) เรียกร้อง ให้บราซิลฟื้นฟูความเชื่อมั่นที่มีต่อธุรกิจส่งออกเนื้อสัตว์อีกครั้ง หลังมีข่าวอื้อฉาวส่งออกเนื้อสัตว์แปรรูปหมตอายุไปขายในตลาดต่างประเทศ รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อฟื้นฟูความมั่นใจในระบบควบคุมตรวจสอบของทางการ</p> <p>ปัจจุบัน บราซิล เป็นผู้ส่งออกสัตว์ปีกและเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดในโลก เผชิญกระแสข่าวว่าบริษัทแปรรูปเนื้อสัตว์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	21 แห่ง ใช้สารเคมีเพื่อแต่งกลิ่นกลบเนื้อเน่าเสีย และติดสินบนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อให้ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch